

Số: 1353/SGDDĐT-CTTT-GDCN

Hưng Yên, ngày 27 tháng 7 năm 2020

V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm học 2019 - 2020

Kính gửi:

- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THPT, trường PT có nhiều cấp học;
- Các trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ diễn biến của tình hình dịch Covid-19; thực hiện Công văn số 1750/UBND-KGVX ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 1793/BCĐ-YT ngày 25/7/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống Covid-19; nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid -19 trong thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện những nội dung sau đây:

1. Các đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác truyền thông, phổ biến tới đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh các cơ sở giáo dục trên địa bàn về diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các nguy cơ tái lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng. Yêu cầu toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh, không chủ quan lơ là trong công tác phòng, chống dịch; chủ động theo dõi sát thông tin diễn biến tình hình dịch và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương. Thông qua hệ thống số liên lạc điện tử, Zalo... tuyên truyền, phổ biến và phát thông điệp yêu cầu 100% phụ huynh học sinh quán triệt, nhắc nhở học sinh ý thức tự phòng, chống dịch bệnh, nghiêm túc chấp hành các quy định y tế về phòng, chống dịch bệnh; có biện pháp quản lý, chăm sóc trẻ em, học sinh trong thời gian nghỉ hè.

Chủ động rà soát, nắm bắt thông tin và yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thuộc địa bàn quản lý nếu đi từ Đà Nẵng về trong thời gian chưa đủ 14 ngày trở lại đây, phải chủ động khai báo y tế và tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, khi có các dấu hiệu ho, sốt, khó thở,... cần đến ngay cơ sở y tế khám và lấy xét nghiệm theo quy định về phòng, chống dịch. Khuyến cáo cán bộ, giáo viên, nhân viên, gia đình học sinh tạm dừng di chuyển đến thành phố Đà Nẵng với các mục đích thăm quan du lịch, thăm thân và những công việc không cần thiết khác.

Các đơn vị tiếp tục thực hiện việc báo cáo các nội dung phòng, chống dịch trên cơ sở cập nhật yêu cầu của công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới tại báo cáo hàng tuần và báo cáo kịp thời về Sở nếu có sự việc bất thường trong công tác phòng, chống dịch.

2. Các trường THPT là nơi đặt Điểm thi tốt nghiệp THPT nghiêm túc, tích cực triển khai có hiệu quả các hoạt động vệ sinh phòng, chống các loại dịch, bệnh tại cơ sở giáo dục. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục với trạm Y tế/ Trung tâm y tế tại địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh Hưng Yên: thực hiện triệt để các biện pháp vệ sinh phòng, chống dịch; chuẩn bị đầy đủ các vật tư, trang thiết bị y tế cần thiết; bố trí nhân viên y tế thường trực tại các cơ sở giáo dục nhằm đảm bảo điều kiện an toàn trong quá trình tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 các trường THPT luôn sẵn sàng các phương án ứng phó để đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh, quyết tâm không để dịch bệnh xảy ra trong trường học. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm nếu để xảy ra các tình huống mất an toàn do chưa chuẩn bị đầy đủ, chu đáo công tác phòng, chống dịch, bệnh và công tác y tế trường học trong quá trình tổ chức kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, Phòng CTTT-GDCN.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Phan Xuân Quyết